



# สรุปข่าว สร.



ประจำวันที 10 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>ขับเคลื่อนใช้ยาอย่างสมเหตุผล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, thecoverage, thaitabloid, theagenda, thainewvision, thailandplus, kidjapak, 108newstravel, hfocus)</p> <p>- รมว.สร. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการประชุมสัมมนาระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1 ว่า ประเทศไทยขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการรักษา ลดความเสี่ยงจากการใช้ยาเกินความจำเป็น และป้องกันปัญหาาระดับโลก อย่างเชื่อได้ว่า โดยมีผลการดำเนินงานที่เห็นได้ชัดเจนช่วยให้ภาครัฐลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่เกินจำเป็น ในปี 2565-2567 ได้มากกว่า 16,900 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคไตมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็น ในโรคหวัด ไอ เจ็บคอ ท้องเสียมากกว่า 300 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยารักษาโรคเบาหวานเกินจำเป็นเกือบ 50 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ สร. ที่ต้องการทำให้คนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพ โดยลดหรือไม่ใช้ยาเคมีในการรักษา ผลักดันแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพองค์รวม สู่การปฏิบัติ พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็น "ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล" อย่างเป็นทางการ</p>	
<p><b>รมช.สร. ตรวจสอบกรมอนามัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช.สร. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรมอนามัย พร้อมกล่าวว่า ตนเลือกกรมอนามัยเป็นหน่วยงานแรกที่มอบนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่ง เพราะสุขภาพที่ดีของประชาชนคือรากฐานสำคัญของประเทศ สิ่งแรกที่ยากทำคือให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมจะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพอย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน</p>	-
<p><b>ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามฯ (บก.ปคบ.) ตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำหวานผสมในกระป๋องมรายใหญ่ ในจ.สมุทรปราการ ยี่ห้อ "Seven-Eight" จำนวนกว่า 2,000 ขวด รวม 13 รสชาติ มูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาท จึงยึดของกลางพร้อมสืบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ch7, ch3plus)</p> <p>- บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. และ สสจ.ปทุมธานี ร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายผู้ลักลอบจำหน่ายยาแก้ไอและผู้จำหน่ายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จำนวน 6 จุด ยึดของกลางรวมทั้งสิ้น 123 รายการ พร้อมจับกุมผู้ต้องหาซึ่งไม่ใช่เภสัชกรและไม่มีความรู้ด้านเภสัชกรรม จำนวน 6 ราย เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่มีใบอนุญาต" และนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p><b>ดูแลสุขภาพพื้นพระภิกษุ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 10 เปิดกิจกรรมโครงการ "ทันตะเขต 10 ร่วมใจ พระภิกษุไทยพื้นดี เขตสุขภาพที่ 10 บูรณาการกิจกรรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร จ.อุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2568" ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปากและให้บริการทางทันตกรรมแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติ จำนวน 68 รูป/คน ณ วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี</p>	-

## สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f. fanmoph  
• I Love MOPH

X. pr\_moph  
@ healthmoph

• http://pr.moph.go.th  
• moph channel

☎ 0 2590 1311-2  
☎ 0 2591 8613



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**โรคโควิด 19**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย WHO ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2568 ให้โควิด-19 สายพันธุ์ XFG เป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตา เนื่องจากมีคุณสมบัติด้านการแพร่กระจายที่รวดเร็ว และสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น ขณะนี้ยังไม่มียืนยันแน่ชัดว่าสายพันธุ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อื่น ในประเทศไทย ตรวจพบสายพันธุ์ XFG เป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน 2568 และปัจจุบันมีรายงานสะสมจำนวน 23 ราย ทั้งนี้ กรมฯยังคงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไวรัสอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

**ตุ๊กตาโมนิ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

- อธิบดีกรมอนามัย เผยกรณีพบตุ๊กตาโมนิเป็นตุ๊กตารูปสัตว์ พร้อมกับกระบอกและเข็มฉีดยาของจริงที่ใช้ในทางการแพทย์ มีวางจำหน่ายในร้านค้าขายส่ง และแพลตฟอร์มออนไลน์ ว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อเด็ก เพราะเข็มมีความแหลมคม ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หากเป็นเข็มที่ใช้แล้ว อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมเตือนปชช.ถึงอันตราย และแนะนำให้ผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

**ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุการเกิดเบาหวาน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- กรม สบส. และสภาวิชาชีพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการการขับเคลื่อนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุการเกิดเบาหวานในผู้มีน้ำหนักเกิน และผู้ที่เคยติดโควิด” กับการขับเคลื่อนกิจกรรม อสม. ชวนคนไทยนับคาร์บและการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” NCDs ดีได้ด้วยกลไก อสม. เพื่อลดอุบัติเหตุการเกิดเบาหวาน มุ่งส่งเสริมการป้องกันโรคเบาหวานเชิงรุก ด้วยการค้นหากลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมให้ออกกำลังกายป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน ด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. และแอปเมตารีไวรัส

**ยกระดับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

- นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษา รมต.สธ. เผยว่า อย.เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เป็นครั้งที่ 3 โดยผลการรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้งที่ผ่านมา อย. ได้พัฒนาระบบ E-Tracking เพื่อติดตามสถานะอนุมัติอนุญาตผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันเปิดตัวใช้งานแล้ว และปรับปรุงกระบวนการที่เกินความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมวางแผนใช้ Big Data และ AI ในการจัดการข้อมูล รวมถึงเตรียมพัฒนาระบบ Track and Trace และฉลากดิจิทัล (Digital Labeling) เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น พร้อมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็น Medical Hub อย่างแท้จริง

**เตือนผู้สูงอายุ ระวังปัญหาสุขภาพคอ บ่า หลัง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporters

- สถาบันสิรินธรฯ เผยวัยสูงอายุ มีปัญหาอาการปวดคอ บ่า และหลัง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอาการปวดธรรมดา แต่เป็นผลรวมจากปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อน การรักษาด้วยกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้สูงอายุลดอาการปวดได้นานขึ้น และช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**เตือนเห็บกัดเสี่ยงสมองอักเสบ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, pptv)

- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงข้อมูลหากถูกเห็บกัด มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากไวรัสโพวสซานได้ เป็นข่าวจริง โดยเชื้อผ่านเข้าสู่สมอง และมีอาการสมองอักเสบจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษา สามารถพบในบางพื้นที่ เช่น อเมริกาเหนือ แถบ Great lake region และแคนาดา ซึ่งประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่ที่ระบาด และยังไม่มียุติการรายงาน

**สำนักสารนิเทศ** สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

<p><b>ไข้หวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv</p> <p>- สคร.9 จ.นครราชสีมา เผยถึงข้อมูลไข้หวัดนกทั่วโลกป่วยสะสม 976 ราย เสียชีวิต 470 ราย กัมพูชาพบผู้ป่วย 9 ราย เสียชีวิต 6 ราย เตือนปชช.เลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีก กินอาหารปรุงสุก พร้อมย้ำไทยยังเสี่ยงต่ำแต่ยังต้องเฝ้าระวัง</p>	
<p><b>เตือนระวังผิดกฎหมายห้ามขายเหล้า "วันพระใหญ่"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nation)</p> <p>- ภาคิเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) กล่าวถึงประกาศสำนักนายฯ เรื่อง การกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ามีการปลดล็อคให้ขายเหล้าเปียร์ในวันพระใหญ่ทั้งหมดได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยประกาศอนุญาตให้ขายได้เพียงในอาคารผู้โดยสารของสนามบินระหว่างประเทศ ขายในสถานบริการที่จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.สถานบริการ ขายในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องออกประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง ขายในโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายโรงแรม และขายในกิจกรรมพิเศษระดับชาติที่มีคนจำนวนมาก หากมีการฝ่าฝืนต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวที่รับผิดชอบชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (10-11 ก.ค. 2568) ที่จะมาถึงนี้</p>	
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สปสช.เขต 8 อุดรธานี พร้อมด้วยภาคิเครือข่าย 10 หน่วยงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิในระบบบัตรทอง ใน จ.นครพนม</p> <p>- ผอ.รพ.นครพนม กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของ รพ.นครพนม ที่เป็นหน่วยเก็บ DNA เพื่อส่งตรวจยืนยันสถานะทางทะเบียนต่อยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2568 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระและเพิ่มความสะดวกให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีปัญหาทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ตัวแทนชมรม รพศ./รพท. กล่าวยินดีที่ สปสช. รับฟังข้อเสนอจากผู้ให้บริการ โดยเตรียมกำหนดจำนวนครั้งรับบริการที่คลินิกและร้านยา “30 บาทรักษาทุกที่” เหลือ 2 ครั้งต่อเดือน แต่ยังไม่ใช่อำนาจที่เหมาะสม เนื่องจากสถิติของ สธ. กว่า 10 ปี พบผู้ป่วยมารับบริการที่หน่วยบริการแค่ 4 ครั้งต่อปี รวมถึง สปสช.ควรพิจารณาการปรับอัตราจ่ายค่าบริการที่จ่ายให้กับหน่วยบริการนวัตกรรม ตลอดจนปรับเปลี่ยนงบประมาณในส่วนดังกล่าวเป็นงบประมาณปลายปิด หากรัฐบาลยังยืนยันที่จะให้เกิดการให้บริการของคลินิกและร้านยาที่เป็นหน่วยบริการนวัตกรรมภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ในลักษณะเดิมอยู่ รัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณที่กองทุนบัตรทองเพิ่มขึ้น ในส่วนที่ใช้สำหรับสนับสนุนเป็นค่าบริการให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นมากกว่า</p>	
<p><b>สปสช.-สวรส. ลงนาม MOU พัฒนาระบบงานวิจัยคลินิก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- สปสช. ร่วมกับ สวรส. ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง “การพัฒนาระบบการเข้าถึงงานวิจัยคลินิก” เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ แก้ไขปัญหาคอขวดวิจัยทางคลินิก ทั้ง “Clinical trial - จริยธรรมงานวิจัย ฯลฯ” โดย ผอ.สวรส. เตรียมร่วมมือ รพ.สังกัดสธ.เพิ่มศูนย์วิจัยทางคลินิกมาตรฐานสากล จำนวน10 แห่ง และใน 2 ปีจะเพิ่มเป็น 20-30 แห่ง ด้าน สปสช. คาดหวังในกระบวนการวิจัยพัฒนา กลุ่ม ‘ยาโรคร้ายาก-มะเร็ง’ เพื่อรู้ทุกขั้นตอน ช่วยร่นระยะเวลา เพื่อเสนอเข้าบอร์ด สปสช. ในการบรรจุเป็นชุดสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยบัตรทองรับยาเร็วขึ้น</p>	
<p><b>วัคซีนไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบูรณกุล รพ.รามามา เผยปัจจุบันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวม 3 สายพันธุ์น่าจะเพียงพอแล้ว เนื่องจากไม่เห็นสายพันธุ์ B/Yamagata ระบาดมานานกว่า 5 ปี พร้อมย้ำวัคซีนขนาดสูงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยลดการติดเชื้อ ลดโอกาสนอนรพ. และลดโอกาสการเสียชีวิต เตือนคนไทยควรฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เสนอแก้ไขกฎหมายสถานพยาบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร แลงถึงการยื่นแก้ไขร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาล ฉบับที่... พ.ศ. ... ว่าได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนมีราคาสูงเกินสมควร และส่งผลกระทบต่อผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแก้ไขกฎหมายสถานพยาบาลจะทำให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความเป็นธรรมจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น</p>	
<p><b>โรคไทรอยด์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งญี่ปุ่นรายงาน จำนวนผู้ป่วยโรคไทรอยด์ในประเทศไทย ทำสถิติรอบสัปดาห์ครั้งใหม่อยู่ที่ 3,353 คน สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มใช้วิธีสำรวจแบบปัจจุบันเมื่อปี 2561 และมีจำนวนผู้ป่วยโรคไทรอยด์ทั่วประเทศสะสมอย่างน้อย 39,672 คนนับตั้งแต่ต้นปี 2568 ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสถิติผู้ป่วยสะสมเพียงประมาณ 4,000 คน เมื่อปี 2567</p>	
<p><b>ผลวิจัยคลื่นอากาศร้อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, js100)</p> <p>- ทีมนักวิจัยจาก Imperial College London ร่วมกับวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนของอังกฤษ ทำการศึกษาผู้เสียชีวิต 2,300 รายใน 12 เมือง ในช่วงที่คลื่นอากาศร้อนแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในระหว่าง 23 มิ.ย.จนถึง 2 ก.ค. ระบุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 เท่า และเตือนว่า คลื่นความร้อนจะเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นในอนาคต พร้อมเสนอแนะให้ สธ. เพิ่มความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก</p>	-
<p><b>ภัยความเหงา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- WHO เผยผลการศึกษาล่าสุดใหม่ เน้นถึงวิกฤติความเหงาที่กำลังส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ระบุความเหงาเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อประชากรในสัดส่วนที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งความเหงาสามารถคร่าชีวิตผู้คนได้ประมาณ 100 คนต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 871,000 คนต่อปีทั่วโลก และมีประชากรถึง 1 ใน 6 ที่กำลังเผชิญกับภาวะความรู้สึกโดดเดี่ยว</p>	-